

สรุปมติ  
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
(ประจำปี พ.ศ. 2542)

## เวียน 0โพมด ๓๖

รายงานการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ครั้งที่ 1/2542

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2542

ณ ห้องประชุม RIHED ทบวงมหาวิทยาลัย

## ผู้เข้าประชุม

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(พระราชวรมณี)
2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
(พระธรรมปัญญาจารย์)
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
(ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร)
4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน)
5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ : รักษาการแทน)
6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
(ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะผู้ประสานงานการเตรียมการจัดตั้งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการยกร่างข้อตกลงว่าด้วยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และส่งให้อธิการบดีทั้ง 6 มหาวิทยาลัยพิจารณา ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั้ง 6 แห่งเห็นชอบกับร่างข้อตกลงโดยไม่มีการแก้ไขและยืนยันที่จะร่วมลงนามในข้อตกลง ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2542 เวลา 10.30 น.

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การเลือกประธานของที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน) เป็นประธานของที่ประชุม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2542 เป็นต้นไป

**ระเบียบวาระที่ 3 การเลือกเลขาธิการและที่ตั้งสำนักงาน**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกรองอธิการบดี ที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนด เป็นเลขาธิการที่ประชุม และกำหนดให้หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร ชั้น 22 อาคารพญาไท เป็นที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียินดีให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่และบุคลากร ที่จะช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการตามความจำเป็น

**ระเบียบวาระที่ 4 กำหนดการประชุม**

ที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมตามปกติของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้งในวันศุกร์ที่สองของเดือน โดยได้กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2543 เวลา 14.00 น. โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ

**ระเบียบวาระที่ 5 งบประมาณค่าใช้จ่าย**

ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยร่วมชดเชยสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ประชุมปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดประชุมและค่าใช้จ่ายของสำนักงาน

**ระเบียบวาระที่ 6 ลักษณะย่อและเครื่องหมายของที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติให้ใช้อักษรย่อ "ทอมก" และขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีช่วยออกแบบเครื่องหมาย โดยใช้ตัวอักษรย่อเป็นสัญลักษณ์ของที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 7 กิจกรรมเริ่มแรกของที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติให้มีการยกร่างปฏิญญา ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อประกาศหลักการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีมอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นคณะทำงานยกร่างปฏิญญา เสนอ ทอมก พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หยิบยกเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เช่น จรรยาบรรณของคณาจารย์ การประกันคุณภาพและการประเมินการปฏิบัติงาน ขึ้นหารือโดยมีความเห็นพ้องต้องกันว่า น่าจะให้มหาวิทยาลัยที่ร่วมชดเชย พิจารณาเสนอเรื่องต่างๆ เข้าสู่ที่ประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)

ประธาน ทอมก